
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 6 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 
วันศุกร์ ที่  27  ตุลาคม   2566  เวลา 09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภา  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

1. นายจันทร์  เอะอะ    ประธานสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 
2. นายบุญทัด  โมงยาม    รองประธานสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 
3. นางสาวปวัณภรณ์ ลับแล    สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 1 
4. นายพัฒนพงศ์  การเก่ง    สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 2 
5. นายเจริญ  หมุดดี    สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 3 
6. นายสุค า  อุ่นแอบ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 4 
7. นายสวัสดิ์  ตามเดช    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 7 
8. นายวัชราวุฒิ  สองเป็ง    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 8 
9. นายณัฐวุฒิ  ถือคุณ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 9 
10. นายลันดร  เครืออินตา   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 10 
11. นายเสน่ห์  ตามศักดิ์   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 11 
12. นายชาญณรงค์ นพคุณ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 12 
13. นายไชยยา            สิรภิานุวงค์   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 13 
14. นายศุภกิตติ์  การดี    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 14 
15. นายภูดิศ  ประกอบการ   เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   

ไม่มี  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายนวพล  จะงาม  นายก อบต.ทุ่งกว๋าว 
2. นายสุรินทร์  จุไร  รองนายก อบต.ทุ่งกว๋าว 
3. นายเมืองดี  โกวฤทธิ์  รองนายก อบต.ทุ่งกว๋าว   
4. นายกฤษณายุทธ ใจละออ  ผู้อ านวยการกองช่าง 

          
                         

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
 

1. ว่าที่ รต.เอกภพ การเก่ง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
 
ผู้สังเกตการณ์ 

- ไม่มี - 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว และคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้มา 

พร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ให้
สัญญาณเรียกประชุมสภาฯ และเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
 

ประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวครบองค์ประชุมและพร้อมประชุม 
แล้ว ขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 วันที่  27  
ตุลาคม  2566 รายละเอียดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่      
28  กันยายน  2566 
 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 5  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566  เมื่อวันที่  28 กันยายน  2566  ที่ได้แนบไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมให้สมาชิกได้อ่านล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมในเบื้องต้นแล้ว  สมาชิกท่านใดต้องการ      
จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ก็ขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ได้   

 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก  ผมจะได้ขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอมติรับรองด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  จ านวน  13  เสียง 
   ไม่รับรองรายงานการประชุม จ านวน   –   เสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน   1   เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

3.1 พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินงาน
ก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง จ านวน 4 โครงการ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 
 

ผอ.กองช่าง เรียนคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รายละเอียดในการขอ
ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินงานก่อสร้าง ที่น าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือให้
ทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบ จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

/1.โครงการ... 



-3- 
 

  1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยต้นค่า หมู่ 1 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 45/2566   
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 284.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,136 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
อปท. งบประมาณ 188,000 บาท ผู้รับจ้าง หจก.ศิลาแม่ทะ ได้แจ้งเข้างานเมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2566 และทางกองช่าง โดยช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุได้ออกตรวจสอบสถานที่ พบนายศรีจันทร์ ถาเป็นบุญ ซึ่งมีที่ดินท ากินบริเวณ
กิโลเมตรที่ 0+195-0+219 (ยาว 24 เมตร) ทั้งสองฝั่งทาง ได้รับความเดือดร้อน
จากการก่อสร้างถนนหินคลุก ได้แจ้งว่าไม่ต้องการให้ก่อสร้างถนนชิดเขตที่ท ากินของ
ตนเพราะเกรงว่าถึงฤดูฝนน้ าจะไหลเข้าพ้ืนที่ท านาของตน ขอให้ท าการแก้ไขยกคัน
ดินไหล่ทางเพ่ือป้องกันน้ าไหลลงพ้ืนที่  ทางช่างควบคุมงาน และคณะกรรมการ   
ตรวจรับพัสดุได้พิจารณาเห็นว่า หากยกคันดินเป็นไหล่ทางบริเวณกิโลเมตรที่ 
0+195-0+219 (ยาว 24 เมตร) ทั้งสองฝั่งทาง ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้าง
ความกว้างเป็นขนาดกว้าง 4.00 เมตร ตามแบบรูปรายการก่อสร้างได้ ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยต้นค่า หมู่ 1  ไม่
ส่งผลกระทบกับราษฎรที่มีพ้ืนที่ท ากินบริเวณดังกล่าว จึงขออนุมัติปรับลดปริมาณงาน
และปรับลดวงเงินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยต้นค่า หมู่ที่ 1 โดยปรับ
ลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินงานก่อสร้าง  จาก เดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 284 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,136 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับอปท. งบประมาณ 188,000 บาท  เป็น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาวรวม 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,124 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับอปท. โดยปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงิน เป็นจ านวนเงิน 
1,231.07 บาท คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้าง จ านวน 186,768.93 บาท 
 2. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 1 (บ้านปงปลายนา) บ้าน
ปลายนา หมู่ที่ 7 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 49/2566 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566     
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. 
งบประมาณ 335,000 บาท ผู้รับจ้าง หจก.บุญเลิศ บี เอส คอนสตรัคชั่น แจ้งเข้างาน
เมื่อวันที่  14 กันยายน 2566 และทางกองช่างโดยช่างผู้ควบคุมงาน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ออกตรวจสอบสถานที่ พบว่าตั้งแต่ความยาวถนน
กิโลเมตรที่ 0+025 – 0+0173 ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างความกว้างเป็น
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ตามแบบรูปรายการก่อสร้างได้ ดังนั้นจึงขอปรับลดปริมาณ
งานและปรับลดวงเงินงานก่อสร้างจาก เดิม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.200 
กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. งบประมาณ 335,000 บาท เป็น ผิวทางกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 0.025 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร และผิวทางกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 
0.173 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 705.50 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. โดยปรับลดปริมาณงานและปรับ
ลดวงเงิน เป็นจ านวนเงิน 37,108.86 บาท คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้าง จ านวน 
297,819.14 บาท 

/3.โครงการ... 
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 3. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนบ้านเฮ้ีย ซอย 10 เชื่อมทางขึ้น
วัดม่อนดอยน้อย หมู่ 9 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 46/2566 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2566  

ช่วงที่ 1 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.190 กิโลเมตรหนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 0.040 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 3 ผิวทางกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 0.028 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร  

    หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 
    ส าหรับ อปท. งบประมาณ 394,000 บาท ผู้รับจ้าง หจก.บุญเลิศ บี เอส คอนสตรัคชั่น  
    แจ้งเข้างานเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 และทางกองช่าง โดยช่างผู้ควบคุมงาน และ 
    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ออกตรวจสอบสถานที่ พบว่าตั้งแต่ความยาวถนนช่วงที่  
    1 ระยะทางกิโลเมตรที่ 0+000 -0+020 (บริเวณคอสะพาน)  

     ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างความกว้างเป็นขนาดกว้าง 4.00 เมตร ตามแบบรูป 
     รายการก่อสร้างได้  ดังนั้นจึงขอปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินงานก่อสร้าง      
     จาก เดิม คือ 

ช่วงที่ 1 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.190 กิโลเมตรหนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 0.040 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 3 ผิวทางกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 0.028 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร  

     หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 
     ส าหรับ อปท. งบประมาณ 394,000 บาท  
      เป็น ช่วงที่ 1 ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 0.020 กิโลเมตร และผิวทาง 
     กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.170 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร  

     ช่วงที่ 2 ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 0.040 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร   
     ช่วงที่ 3 ผิวทางกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 0.028 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร  
    หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 930.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 
    ส าหรับ อปท. โดยปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงิน เป็นจ านวนเงิน  7,012.46 บาท  
    คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้าง จ านวน 386,987.54 บาท 

 4. โครงการวางท่อ PVC จากคลองส่งน้ าชลประทานไปล าเหมืองทุ่งนาแก้ว
บ้านป่าเวียง หมู่ที่ 11 วางท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.50 ยาว 430 เมตร พร้อม
ระบบส่งน้ า จากคลองส่งน้ าชลประทานไปล าเหมืองทุ่งนาแก้ว ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า งบประมาณ 412,000 บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ 33/2566 
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เพ่ือด าเนินการโครงการวางท่อ PVC จากคลองส่งน้ า
ชลประทานไปล าเหมืองทุ่งนาแก้ว บ้านป่าเวียง หมู่ที่ 11 ปรากฏว่าตามแบบรูป
รายการงานก่อสร้างมีงานติดตั้งเสารับท่อ ซึ่งหากด าเนินงานติดตั้งเสารับท่อตามแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างที่ก าหนดนั้นจะทับซ้อนพ้ืนที่โครงการที่ทางแขวงทางหลวง
ชนบทล าปาง จะด าเนินการงานซ่อมฟ้ืนฟูทางหลวงชนบทถนนสาย ลป.4001   
แยกทางหลวงหมายเลข 1257-บ้านค่ากลาง อ.เมืองปาน จ.ล าปาง ดังนั้น จึงขอ
ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินงานก่อสร้างจาก เดิม วางท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว 
ชั้น 8.50 ยาว 430 เมตร พร้อมระบบส่งน้ า จากคลองส่งน้ าชลประทานไปล า
เหมืองทุ่งนาแก้ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า งบประมาณ 412,000 บาท 

 
/เป็น... 
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 เป็น วางท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.50 ยาว 430 เมตร พร้อมระบบส่งน้ า      
จากคลองส่งน้ าชลประทานไปล าเหมืองทุ่งนาแก้ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร
น้ า งบประมาณ 364,816.75 บาท โดยปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงิน 
เป็นจ านวนเงิน 47,183.25 บาท คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้าง จ านวน 
364,816.75 บาท 

 

ประธานสภาฯ ตามที่ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงไป มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย หรือจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย       
ที่เก่ียวข้องครับ 

 

เลขานุการสภาฯ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา 

 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ชี้แจงไป มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย หรือจะสอบถาม 
เพ่ิมเติมหรือไม่  

 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ  หากไม่ม ีผมขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบอนุมัติปรับลดปริมาณงานและปรับ 
ลดวงเงินงานก่อสร้าง จ านวน 4 โครงการ ขณะนี้มีจ านวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้อง
ประชุม จ านวน 14 ท่าน จึงขอมติที่ประชุมครับ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน  13  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน    1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ครั้งที่ 7 
 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ      
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงต่อที่ประชุม  

 

เลขานุการสภาฯ ด้วยได้รับการประสานงานจากกองช่างมีความจ าเป็นที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใน
ครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น และ ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  

/จะกระท าได้... 
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จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 
ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยในส่วน
ของรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็นก็ขอให้กองช่างซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณได้
ชี้แจงต่อสภาต่อไป        

 

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน สืบเนื่องมาจากวาระการประชุมที่  
3.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินงาน        
ก่อสร้างไปแล้วนั้น และเมื่อสภาฯ ได้มีมติการปรับลดวงเงินงานก่อสร้าง และปรับลด
ปริมาณงาน โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 1 (บ้านปงปลายนา) หมู่ที่ 7  
ตามที่กล่าวมาข้างต้น ทางกองช่างมีความจ าเป็นที่จะต้องขอพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในโครงการดังกล่าว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29 จาก  
เดิม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. 
งบประมาณ 335,000 บาท เป็น ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.025 กิโลเมตร 
หนา 0.05 เมตร และผิวทางกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 0.173 กิโลเมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 705.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงาน
ทางส าหรับ อปท. งบประมาณ 297,819.14 บาท 

    และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 30 จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ลป.ถ 50-011 ถนนบ้านทุ่งกว๋าวเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน
สาย 1157 บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 เนื่องจากระบุความยาวไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินโครงการ ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจาก เดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 308.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,232.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท. งบประมาณ 499,000 บาท  เป็น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 308.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,232.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. 
งบประมาณ 499,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้)   

 

ประธานสภาฯ ตามที่ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงไป มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย หรือจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7  
ขณะนี้มีจ านวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 14 ท่าน จึงขอมติที่ประชุม  

 

 
/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน  13  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน    1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

3.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณไปยัง
หน่วยงานชลประทานล าปาง 

 

นายกฯ เรียนผู้ร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากกรณีกลุ่มผู้ใช้น้ าทุ่งนาแงและกลุ่มผู้ใช้น้ าทุ่ง
นาใหม่ ได้มีการประชุมประชาคมร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านแจ้งเรื่องมายัง
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เพ่ือประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณไป
ทางชลประทานล าปาง จ านวน   2 โครงการ คือ 
1. โครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ทุ่งนาแง 
2. โครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ทุ่งนาใหม่โครงการ  
ซึ่งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว จะต้องน าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือให้
ทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบเพ่ือน าไปประกอบการจัดท า MOU ของชลประทาน ต่อไป  

 

ประธานสภาฯ ตามท่ีท่านนายก ได้ชี้แจงไป มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ
โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณไปยังหน่วยงานชลประทานล าปาง 
ขณะนี้มีจ านวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 14 ท่าน จึงขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน  13  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน    1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ     
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2565 หน้า 3 
ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการอุทิศที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอย 1 เชื่อมทางเข้าอ่างห้วยเป้ง หมู่ที่ 8 บ้าน   
ทุ่งจี้ ต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ ต่อที่ประชุม 
 

เลขานุการสภาฯ  เนื่องจากรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว สมัยสามัญ สมัยที่  
3  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 หน้า 3 ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการอุทิศที่ดินเพ่ือก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอย 1 
เชื่อมทางเข้าอ่างห้วยเป้ง หมู่ที่ 8 บ้าน ทุ่งจี้ ต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัด
ล าปาง มีการพิมพ์รายละเอียดไม่ตรงตามเอกสารการอุทิศที่ดิน ดังนั้นเพ่ือให้ถูกต้อง
ตรงตามเอกสารการอุทิศที่ดิน  

/และเป็นไปตาม... 
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และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 33 วรรคสอง การแก้ไข
ถ้อยค าในรายงานการประชุมสภาให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ดังนั้น
จึงขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดรายงานการประชุมสภาฯ ให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร
การอุทิศที่ดินจาก ข้อความเดิม  ได้ระบุพ้ืนที่ของราษฎรที่ต้องอุทิศให้ท าการก่อสร้าง 
ซึ่งอยู่ในเขต ส.ป.ก. จ านวน 5 ราย และอยู่ในเขตโฉนดที่ดิน จ านวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 6 
ราย ขอแก้ไขเป็น ได้ระบุพ้ืนที่ของราษฎรที่ต้องอุทิศให้ท าการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในเขต    
ส.ป.ก. จ านวน 4 ราย และอยู่ในเขตโฉนดที่ดิน จ านวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย  

 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดไป  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ 

 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไข 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 ระเบียบ
วาระที่ 3.2 หน้า 3 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการอุทิศที่ดินเพ่ือก่อสร้าง
ถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอย 1 เชื่อมทางเข้าอ่างห้วยเป้ง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งจี้ ต าบล
ทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ขณะนี้มีจ านวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 
จ านวน 14 ท่าน จึงขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน  13  เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน    1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ระเบียบวาระอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ ส าหรับวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอหรือชี้แจง ขอเชิญครับ 
 

นายก อบตฯ เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแรกขอแจ้งเรื่องความคืบหน้าโครงการที่ขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งยังมีหลายโครงการที่ยังคงค้างที่ยังไม่ได้อนุญาตมาก็มี
โครงการของบ้าน หมู่ 8,14,12,13 และโครงการของ ม.2 เชื่อม ม.11, บ้าน ม.7 
เชื่อม ม.9 ตอนนี้มีความคืบหน้าล่าสุดที่อนุญาตมามีประมาณ 5 โครงการ เหลืออีก  
4 โครงการที่รอทางท่านรองผู้ว่าเซ็นอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นอาทิตย์หน้า ส่วนของบ้าน   
ม.12 เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ก็ได้ท าเรื่องขออนุญาตไปแล้วก็รออนุมัติต่อไป ก็ขอชี้แจงให้
สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ส าหรับโครงการที่ไม่สามารถท าได้ในขณะนี้มีโครงการ
ของบ้าน ม.11 คือโครงการต่อเติมท านบดินห้วยเหล่าคา เพราะพ้ืนที่ยังไม่พร้อม 
เนื่องจากมีปริมาณน้ ามาก รอให้น้ าลดและแห้งถึงจะด าเนินการ และมี อีก            
2 โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ไม่พร้อม ถนนทรุด ก็ขอให้รอไป
ก่อน โครงการที่คงค้างอยู่ก็จะด าเนินการเร่งรัดให้เร็วที่สุด 

 
/เรื่องท่ี 2... 
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  เรื่องที่ 2 แจ้งเรื่องแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานอ่ืนส่งข้อมูลโครงการที่จะ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าว เพ่ือบรรจุเข้าในแผน ของ อบต.ซึ่งตอนนี้มีของ
ส านักงานชลประทานที่ 2 ได้แจ้งโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2567 มา จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 107,640,000 บาท 

เรื่องที่ 3 แจ้งเรื่องอุทกภัยที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการ
ประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าอ่างเก็บน้ าแม่นึง โดยประชุมร่วมกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าและชลประทานเพ่ือหาแนวทางในการบริหาร
จัดการน้ า และวิธีป้องกัน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเหมือนที่ผ่านมา ในวันประชุมก็
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย  

ซึ่งแนวทางในการช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา ก็จะใช้จากงบส ารอง
จ่าย แต่หากงบไม่เพียงพอก็ต้องท าการของบประมาณไปยังหน่วยงานอ่ืนต่อไป เช่น 
อบจ. ซึ่งตอนนี้ทาง อบจ. ได้เข้ามาช่วยด าเนินการในพื้นที่แล้ว 

 

ปลัด อบต. แจ้งผลการส ารวจอุทกภัยที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ออกส ารวจ และจะท าการ
ประชุมและสรุปอีกครั้ง 
 

นายเจริญ หมุดดี เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ขอสอบถาม   
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3  เรื่องเครื่องจักรของ อบจ. ในการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรของ หมู่ที่ 3  

นายก อบตฯ ในเรื่องนี้ต้องรอเครื่องจักรของ อบจ. เพราะเกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ของจังหวัด 
อาจท าให้การช่วยเหลือล่าช้าไปบ้าง 

 

ปลัด อบต. ขอแจ้งเรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่อ าเภอเมืองปาน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
2566 ทางอ าเภอได้เน้นย้ าและแจ้งวาระส าคัญเร่งด่วนให้ อปท.ถือปฏิบัติและ
ด าเนินการ ดังนี้ 
1. แจ้งเรื่องการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลัก 
ทางศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง โดยจะท า 
MOU ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย บ้าน วัด โรงเรียน 
2. เรื่องการด าเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service:OSS) โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คอยให้บริการ, มีป้ายศูนย์บริการ/
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ และประเภทและช่องทางการให้บริการเพ่ือประชาสัมพันธ์
ช่องทางในการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรับบริการของ
ภาครัฐในศูนย์บริการใกล้บ้านที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
3. เรื่องการเตรียมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครล าปาง ประจ าปี 2566 
ระหว่างวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2566 โดย ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
รับผิดชอบการประกวดร้องเพลงท้องถิ่น ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 

  

นายบุญทัด โมงยาม เรียนคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ขอสอบถาม    
รองประธานสภาฯ  เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงแผ่นดินสาย 1157 

/ขอให้...  
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ขอให้ทาง อบต.แจ้งช่างไฟฟ้าท าการถอนการติดตั้ง เนื่องจากซ้ าซ้อนกับไฟทางหลวง 
อาจท าการโยกย้ายไปไว้ในจุดที่จ าเป็น และขอติดตัวปิดสวิตช์ไฟสาธารณะอัตโนมัติ 
เพราะมีบางจุดต้องท าการขึ้นลงคัตเอาท์ตลอด 
 

นายก อบต. การติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติ บางทีอาจไม่ทนใช้งานได้ไม่นาน และการถอนไฟฟ้าที่ถนน
ที่ซ้ าซ้อนกับไฟทางหลวงก็ให้ทางหมู่บ้านท าเรื่องเข้ามาถอดถอน และจะแจ้งช่างๆ
ไฟฟ้าด าเนินการต่อไป 

 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ 
 

ผญบ. หมู่ที่ 2 แจ้งขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งกว๋าว  และสมาชิกสภาฯ     
ทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนและเข้าร่วมงานสลากภัตของบ้านทุ่งข่วงที่ผ่านมา จึงท าให้
งานดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

นายพัฒนพงศ์ การเก่ง แจ้งขอบคุณทางคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ที่ได้เข้าร่วมงานสลากภัต ซึ่งงาน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2  ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ 
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารท้องถิ่น และ

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และขอปิดการประชุม 
สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 

 
ปิดประชุมเวลา 11.37 น. 
 

 
 
 
        

(ลงชื่อ)..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นายภูดิศ   ประกอบการ) 

            ต าแหน่ง   เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุม   
เมื่อวันที่..........................................ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว          
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 6 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2566  มีระเบียบการประชุม
จ านวน  4 วาระ รายงานการประชุมสภาฯ มีจ านวน  12  แผ่น มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุก
ประการ จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ 
      (นายสวัสดิ ์   ตามเดช) 

            ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 7 
 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการ  
          (นางสาวปวัณภรณ์    ลับแล) 

                                 ต าแหน่ง   สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 1 
 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการ  
           (นายชาญณรงค์   นพคุณ) 

                                 ต าแหน่ง   สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 12 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  ได้มีมติในการประชุมเม่ือวันที่ ..................................เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 6  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 
 
 
 

  (ลงชื่อ)....................................................ประธานสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 
      (นายจันทร์    เอะอะ) 

 ต าแหน่ง   ประธานสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


